



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

จัดทำโดย กลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐- ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ อาคาร ๗ ชั้น ๖ สำนักส่งเสริมสุขภาพ



สำนักส่งเสริมสุขภาพ นำโดย ทนตแพทย์หญิงศิรดา เล็กอุทัย ทนตแพทย์เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๖ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตาม เจตนารมณ์ ที่กำหนดและสอดคล้องกับการพัฒนาบทบาท ภารกิจ และกลไก การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ที่พึงประสงค์ ของกรมอนามัย สู่การเป็นองค์กรด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ(กพว.)สำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้แทนจากทุกกลุ่มฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน

ประเด็นสำคัญจากการประชุม

- ❖ **ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้างานวิจัย** โดยผู้แทนกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นผู้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าประจำ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕
มติที่ประชุม : สำหรับรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ระบุ ว/ด/ป ที่ดำเนินงาน รายงานเฉพาะกิจกรรมสำคัญ : Key Activity และการใส่ข้อมูลกิจกรรมให้สิ่งที่ดำเนินการแล้ว ในแต่ละรอบเดือน เพื่อทางทีมเลขานุการ รวบรวมและสรุปนำเสนอในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพต่อไป
- ❖ **รายงานประเด็นในการติดตามผลการดำเนินงาน** กลุ่มอนามัยวัยทำงาน - การทบทวนมาตรการของวัยทำงาน **ข้อคิดเห็น :** เพิ่มเติม มาตรฐาน individual แยก วัยทำงานตอนต้น วัยทำงานตอนกลาง และวัยทำงานตอนปลาย
มติที่ประชุม : ประเด็น ๓ กลุ่มวัย จากการรายงานข้อมูล ให้ดำเนินการรายงานให้เตรียมข้อมูลตามประเด็นและข้อเสนอแนะ นำเสนอในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ และนำเสนอในที่ประชุม คณะกรรมการ กพว.เดือนกุมภาพันธ์ หรืออาจจะเป็นการนำเสนอในวาระพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอเข้าที่ประชุมกพว.กรมอนามัย
- ❖ **การติดตามผลการดำเนินงานวิจัยตามโครงการคลินิกวิจัย** ติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำผลงานวิจัย ประกอบด้วย หัวข้อเรื่อง วัตถุประสงค์ และบทที่ ๑ นั้นขอให้ส่งไฟล์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ research.anamai๖๒@gmail.com ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖
มติที่ประชุม : คณะกรรมการแต่ละกลุ่ม ประสานกลุ่มเป้าหมายในของกลุ่มฝ่าย ในการสร้าง Concept งานวิจัย เพื่อทางทีมเลขารวมและเนินการส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ ข้อเสนอแนะต่อไป
- ❖ **การส่งผลงานรางวัลเลิศรัฐ ปี ๒๕๖๖** สำนักส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลงาน จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑.กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก “โครงการภาควิชาวิจัยรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก” ๒. กลุ่มอนามัยวัยทำงาน “สถานการณ์และผลลัพธ์ของการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ของพนักงานในสถานประกอบการโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสนับสนุนของเจ้าของสถานประกอบการ” รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ
มติที่ประชุม : จากการนำเสนอผลงานในที่ประชุม กพร.กรมอนามัย เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้ส่งผลงานดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ และเตรียมผลงานส่ง กพร.ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
- ❖ **สรุปผลงานวิชาการรายกลุ่มงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้** กลุ่มวิชาการได้แก่ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มอนามัยวัยทำงาน กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น การส่งผลงานเข้าเวทีต่างๆ เช่น รางวัลเลิศรัฐ การประชุมวิชาการกรม R๒R/LIKE TALK AWARD ปี๗ อย่างน้อย ๒ เรื่อง กลุ่มสนับสนุน ได้แก่ กลุ่มสร้างเสริมฯ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มสนับสนุนวิชาการฯ อย่างน้อย ๑-๒ เรื่อง
- ❖ **การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย** ๑. การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ๒.การเสนอโครงการใหม่ (New Project) ของความร่วมมือด้านresearch สำหรับแผนความร่วมมือระยะที่ ๕ (FY ๒๐๒๒-๒๐๒๖) ปีงบประมาณ โครงการปีที่๓ (FY๒๐๒๓) ๓. การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่๑๖ พ.ศ.๒๕๖๖
มติที่ประชุม : ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่๑๖ พ.ศ.๒๕๖๖ นำเข้าผ่านที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพต่อไป

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ

๑. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก และกลุ่มอนามัยวัยทำงาน ส่งผลงานรางวัลเลิศรัฐ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
๒. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น และกลุ่มอนามัยวัยทำงาน เตรียมข้อมูลประเด็น ๓ กลุ่มวัย นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
๓. นัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี